



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๑๙-๒๑๐๑-๐๑๖ สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณากันกรองการย้าย การรับโอน การขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณากันกรองการรับโอนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑๕๒(๑) จึงประกาศผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๑๙-๒๑๐๑-๐๑๖ สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อสายงาน	ระดับ	เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด	นักบริหารงานทั่วไป	กลาง	๓๓-๑-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะแต่งตั้งผู้ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย ต่อไป

อนึ่ง การพิจารณารับโอนครั้งนี้ ผู้ได้รับการพิจารณาได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการพิจารณาหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีได้แต่งตั้งไปแล้วต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบรรเจิด ภูสมศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย